
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 
คมชัดลึก 

กรุงเทพธุรกิจ 

ภาษีสุรา-ยาสูบ 
  -เสนอข่าว นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่า ท่ีประชุมเห็นชอบร่าง

กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่ ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.

2560 ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 16 ก.ย.นี้ หลังจากนั้น กรมสรรพสามิต จะแถลงรายละเอียดเก่ียวกับอัตรา

ภาษีและ พ.ร.บ. ท้ังหมดให้รับทราบอีกคร้ัง ท้ังนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดแถลงข่าวในช่วงวันท่ี 15 ก.ย. ก่อนท่ีจะมี
ผลหลังเท่ียงคืนของวันท่ี 15 ก.ย. ยืนยันว่าการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

     ด้าน นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า การก าหนดเพดานภาษีสุราท่ีจัดเก็บใหม่ ขึ้นอยู่กับปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มแต่ละชนิดว่ามากหรือน้อย โดยหลักการเราค านึงถึงเรื่องสุขภาพ สุขอนามัย เป็นหลัก เดิมที

โครงสร้างภาษีเหล้ากับเบียร์จะอิงตามราคาขายมากกว่าปริมาณแอลกอฮอล์ แต่กฎหมายใหม่ให้น้ าหนักตามความแรง

ของแอลกอฮอล์มากขึ้น เช่นเดียวกับยาสูบและบุหรี่ จากเดิมคิดตามมูลค่าและน้ าหนัก เพื่อจะลดผู้บริโภคหน้าใหม่ 

แต่ได้เปลี่ยนจากคิดตามน้ าหนักมาคิดตามมูลค่าราคาขายต่อมวน ดังนั้น ในเชิงปริมาณบุหรี่ราคาแพงกับราคาถูก จาก

การคิดปริมาณเท่ากัน แต่มูลค่าใครขายแพงก็ต้องเสียแพง  
  ส่วนข้อกังวลของ สสส. ท่ีระบุว่า อัตราภาษีใหม่จะท าให้คนหันกลับไปบริโภคเหล้ามากขึ้นนั้น อยากให้รอดู ใน
รายละเอียดอีกทีหนึ่งก่อน เชื่อว่าการปรับอัตราภาษีคร้ังนี้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาจ าหน่ายอย่างมีนัยส าคัญ 

 

โพสต์ทูเดย์ 

ภาษีความหวาน 

    -เสนอข่าว ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อ านวยการส านักอาหาร อย. กล่าวในการเสวนาเรื่อง "ภาษีความหวานกับ

การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม" ท่ีจัดขึ้นในงาน ProPak Asia 2017 ว่า คนไทยเป็นโรคเบาหวานปีละ 6.7 แสนคน 
นับเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน และอ้วนลงพุง 16 ล้านคน เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน ขณะท่ีสถิติส านักโภชนาการ กรม

อนามัย ระบุว่าคนไทยบริโภคน้ าตาลเฉลี่ย 24-28 ช้อนชา/วัน สูงกว่าท่ีควรถึง 3 เท่า การจะแก้ไขปัญหานี้ต้องฝึกลิ้น

ใหม่ ให้คนไทยรู้สึกว่าอร่อยกับอาหารท่ีไม่หวานมาก ซึ่งต้องอาศัยมาตรการท้ังทางด้านภาษีและมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี

ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน ส าหรับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนี้เป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีช่วยให้ผู้บริโภคเลือกสิ่งท่ีดีต่อสุขภาพ 

 

ไทยโพสต์ 

พ.ร.บ.นมผง 

  -เสนอสกู๊ป พ.ร.บ.นมผง..ปลุกพลังสังคมนมแม่ โดยกรมอนามัย ต้องการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ด้วยหลักง่ายๆ คือ "นมแม่ 1-6-2" เลข 1 หมายถึง การให้ทารกได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลัง

คลอด เลข 6 หมายถึง การให้ทารกได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือนแรก และเลข 2 หมายถึง การให้ทารกและ

เดก็เล็กได้กินนมแม่ต่อเนื่อง 2 ปี หรือนานกว่านั้น    ตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 

 

สยามรัฐ 

 

นโยบาย UCEP 

    -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า นโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกท่ี" (UCEP) ของ
รัฐบาล ต้องการให้ผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะฉุกเฉินวิกฤติทุกคน ไม่ว่าสิทธิใดก็ตาม ได้รับการรักษาท่ี โรงพยาบาลรัฐหรือ

เอกชนท่ีอยู่ใกล้ ท่ีสุด เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการให้น้อยท่ีสุด โดยไม่ต้องส ารองเงินค่า

รักษาพยาบาลในระยะเบ้ืองต้น 72 ชั่วโมงแรก ซึ่งผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการ 1 เม.ย.-30 ส.ค.60 มีผู้ป่วย

เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ 5,782 ราย จากผู้ขอใช้สิทธิ 12,710 ราย มากท่ีสุดคือสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
รองลงมาคือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และกองทุนอ่ืนๆ 

 
ไทยรัฐ  ไทยโพสต์ 

สวท. 

รพ.สต.ติดดาว 

     -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้พัฒนาสถานีอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิอยู่

ใกล้ชิดประชาชน จ านวน 9,826 แห่งท่ัวประเทศ ให้เป็น รพ.สต. พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 13 กันยายน 2560 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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http://pr.moph.go.th/iprg/


                                                             สรุปข่าววันท่ี 13 กันยายน 2560 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

และกระบวนการบริการ ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวให้ครบทุกแห่งภายใน 5 ปี  โดย รพ.สต.ท่ีผ่าน

มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว ต้องประกอบด้วย 5 ดี คือ บริหารดี ประสานงานดี  บุคลากรดี บริการดี และ

ประชาชนสุขภาพดี ส าหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้ได้เริ่มด าเนินการเป็นปีแรก ตั้งเป้าให้มี รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 10 ซึ่งผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า มี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว แล้วถึง 1,685 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

สบส.จัดท าคู่มือประชาชน 

    -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส.มีภารกิจในการดูแล ก ากับคุณภาพ 

มาตรฐานสถานพยาบาล รวมท้ังเป็นผู้อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และการขึ้น

ทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.งานโรงพยาบาลเอกชน  2.งานคลินิก 

และ3.งานการประกอบโรคศิลปะ ส่งมอบให้กับส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 และ สสจ.ท่ัวประเทศ 

รวมท้ังเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้ประชาชนได้รับบริการท่ีรวดเร็ว โปร่งใส 

เป็นธรรม ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการศึกษาข้อมูลเพื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนการยื่นเรื่องขออนุญาตฯ จากส่วนราชการ 

 

ผู้จัดการรายวัน 

ยอดงานสมุนไพรแห่งชาติ 

    -เสนอข่าว นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 

คร้ังท่ี 14 "เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย ๔.๐" ในปีนี้ มีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 2 แสนคน ยอดการขายสะพัดกว่า 500 

ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนท่ีหันมาให้ความส าคัญกับสมุนไพรไทยมากขึ้น  พร้อมเดินหน้า

ขับเคล่ือนสมุนไพรเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 

 

กรุงเทพธุรกิจ 
สมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก 

    -เสนอบทความ ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผอ.สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ขณะนี้ได้ท าโปรแกรมวิจัยยา

ให้แพทย์ น าไปใช้เพื่อสร้างความม่ันให้กับคนไข้ และงานวิจัยท่ีก าลังอยู่ระหวา่งการด าเนนิการคือ การน าฟ้าทะลายโจร

มารักษาหวัดในระยะแรก ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เปา้หมายของแผนขับเคล่ือนสมุนไพรแห่งชาติ ที่

ก าลังศึกษาทดสอบใน 7 โรงพยาบาลศูนย์ อีกท้ังเสริมความเชื่อม่ันด้วยการประกาศรับรองให้เป็นสุดยอดสมุนไพร

ต้านหวัดจากองค์การอนามัยโลก ล่าสุด คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เห็นชอบเพิ่มงบวิจัยตาม (ร่าง) 

กรอบการลงทุน น าเสนอนายกรัฐมนตรีขอวงเงินสนับสนุน 5 ,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี  เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ สมุนไพรไทยจึงเป็นการตอบโจทย์เรื่องความม่ันคง มั่งคั่งและความยั่งยืน ตามนโยบาย

รัฐบาล โดยอาศัยงานวิจัย และการน าภูมิปัญญาไทยเข้ามาผสมผสาน จนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาน าเสนอเพื่อ

ทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ 

 

สยามรัฐ 

ยาฆ่าหมัดเถ่ือน 

    -เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าท่ีรองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่าตามท่ี อย.ได้รับเรื่องร้องเรียน

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัดชนิดหยดหลัง ส าหรับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียน ท าให้สัตว์เลี้ยงแพ้

และเสียชีวิต  จ าหน่ายตามร้านจ าหน่ายสัตว์เลี้ยง ร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์และอุปกรณ์ส าหรับสัตว์ รวมท้ังเว็บไซต์ ซึ่ง 

อย. ได้ตรวจสอบพบมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนหลายยี่ห้อ ตรวจพบฟิโพรนิล จัดเป็นวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 3 ซึ่งผู้ผลิต ผู้น าเข้าต้องขออนุญาตและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ขณะนี้ได้ด าเนินคดีกับผู้ผลิต 1 ราย และผู้

จ าหน่าย ร้านจ าหน่ายสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์ในตลาดจตุจักร 4 ร้าน 

 

แนวหน้า 

สรพ.รับรางวัลรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสากล 

    -เสนอข่าว นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เปิดเผยว่า สรพ. ได้รับการ
รับรองจาก ISQua องค์กรสากลท่ีให้การรับรองหน่วยงานท่ีรับรองสถานพยาบาลในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ครบท้ัง 3 
ด้าน คือ องค์กร มาตรฐาน และการฝึกอบรมผู้เยี่ยมส ารวจ และได้ต่ออายุการรับรองด้านองค์กร ให้แก่ สรพ. ออกไป

อีก 4 ปี เท่ากับเป็นการเพิ่มความเชื่อม่ันให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองจาก สรพ.นั้น เป็นไปตาม

หลักการสากลเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้มารับบริการไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ 

ม่ันใจได้ว่าสถานพยาบาลที่ผ่านกระบวนการและมาตรฐาน HA มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 



                                                             สรุปข่าววันท่ี 13 กันยายน 2560 3 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 

ประชาชาติธุรกิจ 
แนวหน้า 

MOUอาหารปลอดภัย 

    -เสนอข่าว นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจเพื่ อสั งคม จ ากัด  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพาณิ ชย์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย ให้สถานบริการสาธารณสุขมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกัน

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติของรัฐบาล 

 

มติชน 

สถานการณ์โรคเมอร์ส 

    -เสนอข่าว น.พ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ท่ี 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ในวันท่ี 7-10 กันยายน 2560 สคร.ท่ี 12 

ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งจุดคัดกรองและเฝ้าระวังโรคเมอร์สผู้เดินทางกลับจากการ

ไปประกอบพิธิฮัจย์ 1,153 คน ไม่พบผู้ป่วยโรคเมอร์สตามท่ีมีข่าวลือ พบเพียงผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 2 คนเท่านั้น 

 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์
ผวาไก่ตายปริศนา 

  -เสนอข่าว ชาวบ้านในพื้นท่ีต าบลคลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี แจ้งว่า ไก่ท่ีเลี้ยงไว้ในฟาร์มทยอยตายจ านวน

มาก โดยไม่ทราบสาเหตุเบ้ืองต้นได้ มีเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์จังหวัด น าไก่ท่ียังไม่ตายจากฟาร์มต่างๆของชาวบ้านไปฆ่า 

และท าลายแล้วจ านวนหลายพันตัว แต่ยังไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร หรือมีการติดเชื้อโรคระบาดหรือไม่ ส่งผลให้

ชาวบ้านเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันมีชาวบ้านท่ีเลี้ยงไก่บางรายก็มีอาการป่วยด้วย 

    นายจุลชาติ จุลเพชร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์ 

จังหวัดกระบ่ี เปิดเผยว่า กรณีไก่ป่วยตาย เริ่มเกิดข้ึนตั้งแต่วันท่ี 22 สิงหาคมท่ีผ่านมา ซึ่งทยอยตายทุกวันฟาร์มละ 5-

10 ตัว หลังทราบเรื่องทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบท าลายไก่ต้องสงสัยติดเชื้อไปแล้วจ านวนกว่า 6,000 ตัว ใน

ต าบลคลองเขม้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไก่พื้นเมืองพันธ์ุผสม ที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันและไปซื้อเอง แต่น าเข้ามาโดยไม่ผ่าน

กระบวนการตรวจสอบของปศุสัตว์ 

     ส่วนโรคระบาดท่ีพบเป็นโรคหวัดหน้าบวม จึงต้องฆ่าท าลายท้ังหมด ส่วนกรณีท่ีชาวบ้านในพื้นท่ีป่วยนั้น เป็นการ

ป่วยโรคหวัด ตามสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นช่วงหน้าฝน ไม่ได้ติดเชื้อจากสัตว์สู่คน หรือเป็นไข้หวัดนก

แต่อย่างใด ขอให้ชาวบ้านอย่าได้วิตกกังวล ซึ่งหลังจากนี้จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อในฟาร์มเลี้ยงไก่ต่อไป 

 


